

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 33.49 แข็งค่าจากวานนี้ ตลาดจับตาปัจจัยใน-ตปท. คาดกรอบ 33.40 - 33.60
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มี.ค. 2565)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาท
เปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 33.49 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าเล็กน้อยจากเย็นวานนี้ที่ปิดตลาดที่ระดับ 33.51 บาท/
ดอลลาร์

วันนี้คาดว่าเงินบาทคงแกว่งอยู่ในกรอบ เนื่องจากตลาดติดตามทิศทางของ flow จากต่างประเทศทั้งเข้า-
ออก ในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร รวมถึงสถานการณ์ราคาน้ำมัน และการออกมาส่งสัญญาณจากทางธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด)

"ช่วงนี้บาทคงแกว่งๆ รอดู flow ต่างประเทศ ทั้งเข้าและออกในตลาดหุ้น และตลาดพันธบัตรบ้านเรา" นัก
บริหารเงิน ระบุ

นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.40 - 33.60 บาท/ดอลลาร์ โดยคืนนี้ ต้อง
ติดตามการรายงานยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.พ.ของสหรัฐ

THAI BAHT FIX 3M (22 มี.ค.) อยู่ที่ระดับ 0.39961% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.54426%

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 121.07 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 120.73 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1020 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0997 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 33.632
บาท/ดอลลาร์

- สศช.พันธเศรษฐกิจพลาดเป้า 3.5-4.5% ซึ่งปัจจัยลบมากกว่าปัจจัยบวก กรุงศรีเห็นจีดีพีเหลือ 2.8%
ตามแรงกดดัน เงินเฟ้อพุ่ง ส่งออกลด และนักท่องเที่ยวหด

- ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เปิดเผยว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมายอดเงินฝากภายใต้ความ
คุ้มครองของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 14.936 ล้านล้านบาท เป็น 15.592 ล้านล้านบาท เติบโตขึ้น 6.56 แสนล้าน
บาท หรือ 4.39% เป็นเพราะความกังวลของคนไทยที่มีต่อการแพร่ระบาดของโควิด ขณะที่ผู้ฝากซึ่งได้รับการ
คุ้มครองเต็มจำนวน ปรับเพิ่มขึ้นจาก 82.38 ล้านราย เป็น 85.83 ล้านราย เติบโตขึ้น 3.45 ล้านราย หรือ 4.19%

- รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 23 มี.ค. จะมีการประชุมร่วมเพื่อพิจารณาเรื่องวัตถุดิบอาหารสัตว์
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร
ชาวไร่ข้าวโพด ชาวไร่มันสำปะหลัง ปศุสัตว์ ที่มีผลกระทบเรื่องต้นทุนอาหารสัตว์ ทำให้ราคาเนื้อสัตว์มีต้นทุน
สูงขึ้น และผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งจะต้องหารือให้มีข้อยุติร่วมกัน และให้ได้ทางออกใน
เรื่องนี้

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ
แม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้
มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่
ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- รัฐบาลญี่ปุ่น เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และในตลาดการเงินที่เกิดขึ้นจากวิกฤตยูเครน ขณะที่รัฐสภาญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดิน สำหรับปีงบประมาณ 2565 เป็นวงเงิน 9 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันอังคาร (22 มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัย และหันเข้าซื้อสกุลเงินที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงเช่นยูโรและปอนด์ หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (22 มี.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี และจากการที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% เพื่อสกัดเงินเฟ้อ
- นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงยอดขายบ้านใหม่เดือนก.พ., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนมี.ค.จากมาร์กิต, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนมี.ค.จากมาร์กิต, ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนก.พ. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้